

Đây là một nhận xét của các chuyên gia thực Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT về ảnh hưởng của Thông tư 03 của các ngân hàng niêm yết.

B sung và mở rộng các ưu đãi cho các khách hàng

Ngày 2/4/2021, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc các ưu đãi cho khách hàng, miễn, giảm lãi, phí, lệ phí nguyên nhóm nhằm hỗ trợ khách hàng chủ yếu bị dịch COVID-19 (Thông tư 03).

Từ Thông tư 03, NHNN đã bổ sung ưu đãi cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tái cấu trúc các khoản nợ còn lại. Cụ thể, NHNN cho phép các tổ chức tín dụng tái cấu trúc nợ vì các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 năm 2020.

Trước đó, Thông tư 01/2020 chỉ cho phép tái cấu trúc nợ vì các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ từ 23/1/2020 đến sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố dịch COVID-19. Việc này gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng khi xác định các khoản ưu đãi tái cấu trúc nợ trong việc theo dõi và hạch toán trong kế toán khi ngày lý luận có thể không trùng với kế hoạch toán kế toán của ngân hàng.

Ngoài ra, NHNN vẫn giữ nguyên quy định thời hạn tái cấu trúc nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng thực hiện tái cấu trúc. Việc thực hiện tái cấu trúc nợ sẽ thực hiện từ ngày 31/12/2021.

Phân tích trình trích lập dự phòng cho nợ tái cấu trúc trong 2021 - 2023

Các chuyên gia đã phân tích những tác động trực tiếp của Thông tư 03 tới các ngân hàng niêm yết cũng như tác động gián tiếp tới doanh nghiệp (DN).

Trong việc phân loại nợ, Thông tư 03 quy định về các khoản nợ tái cấu trúc sẽ giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại, không phải áp dụng nguyên tắc phân loại vào nhóm nợ có mức rủi ro cao hơn theo quy định. Tuy nhiên, tránh mặt "cú sốc" liên tục diễn ra thì việc kiểm soát thúc đẩy tái cấu trúc, các ngân hàng sẽ phải bắt đầu trích lập dự phòng cần có vào bất cứ đâu của các khoản nợ đó.

Cụ thể, theo nội dung sửa đổi, số tiền dự phòng có thể trích bổ sung là số tiền chênh lệch giữa khoản dự phòng có thể trích lập vì toàn bộ nợ khách hàng nợ không tái cấu trúc và số trích lập trên nợ tái cấu trúc của khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Tỷ lệ trích lập này sẽ phải từ 30% số tiền dự phòng có thể trích bổ sung, từ ngày 31/12/2021 và tăng lên từ 60% và 100% lần lượt vào cuối năm 2022 và 2023.

Các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng việc ban hành Thông tư 03 sẽ hỗ trợ các DN thuận lợi hơn trong việc phục hồi kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập của các ngân hàng thương mại.

Trong phía DN, việc bổ sung các ưu đãi cho phép tái cấu trúc các khoản nợ sẽ hỗ trợ DN vay vốn sản xuất, khi các khoản vay được xếp vào diện tái cấu trúc sẽ gia hạn về thời gian trả nợ, làm giảm bớt áp lực chi phí tài chính lên DN trong giai đoạn phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19. Trong phía ngân hàng thương mại, việc sửa đổi này sẽ có nhiều tác động tích cực trong ngắn và dài hạn.

Thêm nữa, các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng danh mục nợ tái cấu trúc của các ngân hàng có thể tăng lên trong 2021 do ưu đãi cho phép các khoản nợ tái cấu trúc có mở rộng. Tuy nhiên mức độ tăng lên này sẽ phụ thuộc vào các ngân hàng là không đáng kể.

Thực tế cho thấy, cuối năm 2020, nhiều ngân hàng thương mại đã dùng mở rộng danh mục nợ tái cấu trúc do những lo ngại về quy định thời hạn của Thông tư 01 trước đó (chỉ cho tái cấu trúc các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trong khoảng từ 23/1/2020 đến ngày liên tục sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố dịch).

Cụ thể, theo số liệu của NHNN tính đến tháng 11/2020 các tổ chức tín dụng đã tái cấu trúc nợ cho khách hàng trên 341.800 tỷ đồng, không tăng nhiều so với con số 321.000 tỷ đồng đã từng kê vào giữa tháng 9.

Thứ hai, các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng việc bổ sung quy định phân bổ trích lập dự phòng nợ xấu dần trong 3 năm sẽ giảm bớt chi phí dự phòng cho ngân hàng, đặc biệt trong năm 2021.

Thông tin 01 hình minh họa quy định các tổ chức tín dụng sẽ phải thực hiện phân loại và trích lập dự phòng theo thị trường đã có trước, có nghĩa là các tổ chức tín dụng sẽ phải thực hiện trích lập như thông thường khi các khoản nợ tái cấu trúc hết hạn. Điều này tạo áp lực chi phí dự phòng lên cho các ngân hàng thông minh có số dư nợ tái cấu trúc vào thời điểm các khoản nợ hết hạn trả nợ lãi (có thể là trong năm 2021 theo lộ trình).

"Tuy nhiên, vì việc giãn bớt lộ trình trích lập dự phòng thì chi phí dự phòng của các ngân hàng sẽ không tăng quá mạnh trong năm 2021, từ đó giúp các ngân hàng thông minh có địa chỉ cho thu nhập giải ngân trả nợ công an toàn hơn, và thúc đẩy cho vay phục vụ kinh doanh sản xuất", các chuyên gia VNDIRECT khẳng định.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoặc ***1022** , **miễn phí phục vụ**

- 1. Nhận phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
- 2. Hướng dẫn, giải đáp TH TC hành chính, quy định, chính sách**
- 3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử**
- 4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, an ninh, sức khỏe, ...)**
- 5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhận tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ R NHT.**